

**ผลการดำเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**(รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อ/โครงการ	การดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครพนักงานจ้าง ไม่โปร่งใส หรือมีเครือญาติบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างส่วนมากเป็นกลุ่มเดิม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เปิดโอกาสให้มีการเข้าเสนอราคา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

/ผลการ..

**ผลการดำเนินงานเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อ/โครงการ	การดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น โต๊ะ เก้าอี้ , เต้นท์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนคุมการยืมและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องได้อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนำทรัพย์สินไปใช้ ภายนอก -จัดทำประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการและแจ้งให้บุคลากรถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการประชุมซักซ้อมแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเปรมสิริ โกมลศรี
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔